

ดันไบโอฮับได้ข้อสรุปไตรมาส3 พีทีทีจีซีตั้งโรงงานน้ำตาลป้อนวัตถุดิบ

พีทีทีจีซี ดันไบโอฮับ สุดลิม คาด ไตรมาส 3 รู้ผลได้พันธมิตรโรงงานน้ำตาลเข้าเป็นหุ้นส่วน เป็นจุดเริ่มต้นจากการได้วัตถุดิบน้ำตาลอ้อย ป้อนต่อยอดผลิตเป็นไบโอพลาสติก ยังมีเทคโนโลยีพร้อมจากเนเจอร์เวิร์ค ของสหรัฐอเมริกา และการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน ลดค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้

นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอลเคมีคอล จำกัด (มหาชน)หรือพีทีทีจีซี เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"ว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินโครงการลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนที่จะลงทุนในธุรกิจชีวเวชภัณฑ์หรือไบโอฮับขึ้นมา ตั้งแต่การใช้วัตถุดิบจากการเกษตร เช่น อ้อย ปาล์มน้ำมัน เพื่อมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยไบโอฮับนี้จะประกอบไปด้วยโรงงานหีบอ้อย โรงหีบปาล์มน้ำมัน โรงไฟฟ้าชีวภาพและไอน้ำ โรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพ โรงงานผลิตภัณฑ์เคมี และโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นต้น

ซึ่งระหว่างนี้อยู่ในขั้นของการศึกษาความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการอยู่ เพื่อนำไปสู่การประเมินงบการลงทุน ที่คาดว่าจะต้องใช้งบหลายหมื่นล้านบาท พร้อมทั้งอยู่ระหว่างการคัดเลือกพื้นที่ในการตั้งไบโอฮับ ในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาอยู่

สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา นั้นได้ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือศึกษาการลงทุนพัฒนาไบโอฮับ (Biohub) ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของไทย ประกอบด้วย บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มน้ำตาลมิตรผล และบริษัท คริสตอลลา จำกัด ไปแล้ว เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา เพื่อดึงเข้ามาเป็นพันธมิตร ในการป้อนอ้อยที่ต้องใช้พื้นที่ในการปลูกประมาณ 4 แสนไร่ มาผลิตเป็นน้ำตาลอ้อยใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชีวภาพหรือไบโอพลาสติกคาดว่าภายในไตรมาส3 ปีนี้ น่าจะได้ข้อสรุปว่าพันธมิตรรายใดจะมีความพร้อมในการลงทุน ซึ่งจะให้เป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งไบโอฮับได้

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันทางบริษัท มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและพันธมิตรในการผลิตไบโอพลาสติกแล้ว จากการเข้าไปถือหุ้นอยู่ในบริษัท เนเจอร์เวิร์ค ของสหรัฐอเมริกาอยู่ถึง 50 % อีกทั้งทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ ก็ได้อนุมัติยุทธศาสตร์การส่งเสริมการตั้งผลิตพลาสติกชีวภาพขึ้นมา โดยการลดค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้ ซึ่งจะช่วยให้การตั้งโรงงานผลิตไบโอพลาสติกที่ต้องลงทุนสูงมีความคุ้มค่าขึ้นมาได้

ส่วนการดำเนินงานในขั้นตอนอื่นๆ ก็จะทยอยดำเนินการที่จะหาพันธมิตรในธุรกิจที่ทำปาล์มน้ำมันขึ้นมาเช่นกัน เพื่อต่อยอดไปสู่ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ และผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไป แต่ก็ยังไม่มี ความชัดเจนเหมือนกับธุรกิจพลาสติกชีวภาพ

นายอัครวุฒิ หิรัญบุรณะ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอลเคมีคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ส่วนกรณีที่บอร์ดบีโอไอ ได้อนุมัติมาตรการ

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ลงทุน-อุตสาหกรรม

วันที่: พุธที่ 18 - เสาร์ 20 มิถุนายน 2558

ปีที่: 35

ฉบับที่: 3062

หน้า: 8(ขวา)

Col.Inch: 47.27

Ad Value: 59,087.50

PRValue (x3): 177,262.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ดันไปโอฮับได้ข้อสรุปไตรมาส3 พีทีทีจีซีตั้งโรงงานน้ำตาลป้อนวัตถุดิบ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเพิ่มเติม เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ และส่งเสริมให้อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเป็นอุตสาหกรรมดาวรุ่งของประเทศในอนาคต โดยมีมาตรการลดต้นทุนการผลิต และได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานไปพิจารณาลดราคาค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ

โดยขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลและจะนัดหารือกับทางกระทรวงพลังงานและบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ซึ่งคงไม่สามารถจะบ่งชี้ได้ว่าจะได้ในราคาที่เท่าใด แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งจูงใจที่จะทำให้บริษัท เนเจอร์เวิร์ค ของสหรัฐอเมริกาลงทุนในไทยได้ เพราะเป็นสิ่งแรกๆ ที่ทางเนเจอร์เวิร์คขอไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้น การที่รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนออกมา จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ไปโอฮับที่บริษัทมีแผนลงทุนไว้น่าจะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก เพราะการลงทุนของบริษัท เนเจอร์เวิร์คฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนของไปโอฮับอยู่แล้ว